

LPRU News ประจำวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

## มร.อป. ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาวิชาการ รับรางวัลและมอบทุนการศึกษา นกคท.



มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้รับรางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาวิชาการดีเด่น สายอุดมศึกษา โดยผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาได้รับรางวัลและทุนการศึกษา นักศึกษาวิชาการ ในพิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาวิชาการและผู้กำกับนักศึกษาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

โดย รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รับรางวัลเกียรติบัตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาการพิเศษ ดีเด่น สายอุดมศึกษา อาจารย์อุมา โปสถ์ทอง อาจารย์สังกัด คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ประเภทผู้กำกับนักศึกษาวิชาการดีเด่น และนศท.หญิง เพชรรัตน์ เชียงแก้ว นักศึกษาวิชาการชั้นปีที่ 5 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลทุนการศึกษานักศึกษาวิชาการ ถือเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้กำกับนักศึกษาวิชาการ และนักศึกษาวิชาการเป็นอย่างดี

## มร.อป.ร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเขตภาคเหนือ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และบุคลากร ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพ



โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพ การให้บริการและงานบริการวิชาการของเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือให้มีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาวิชาการเรื่อง "ความท้าทายของห้องสมุดกับการให้บริการบนเส้นทางสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานชมรมห้องสมุดสีเขียว ผู้ก่อตั้งเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ 3 กลุ่ม ได้แก่ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม งานบริหารสำนักงาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



“ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ  
ของนักศึกษาและบุคลากร”

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## แจกฟรี หน้ากากอนามัย

ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

ขอรับได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ณ ห้องพยาบาล อาคารกองพัฒนานักศึกษา



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 4114  
หมายเหตุ : จำกัด จำนวน 2 ชิ้น อนุมัติของหมด

ราชภัฏลำปาง  
ร่วมใจ  
ขับขี่ปลอดภัย

สร้างวินัยจราจร



กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย กองพัฒนานักศึกษา และชมรมถนนปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

EnTe  
Engineering and Technology Transfer Center

รับสมัครแล้ววันนี้  
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

NEW แล้วเตรียมพบกับ  
อบรม Smart Farm เร็วๆ นี้

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 095 - 2561654 นันท์

**FREE** รับประทานอาหาร




**ต่อต้าน  
คอร์รัปชัน**

ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมใจต่อต้านทุจริต




## สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินประสิทธิภาพของการให้บริการด้านต่างๆของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป



ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ก.พ.64

<https://qr.go.page.link/ntuRh>

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**FREE**

จัดอบรมภาษาต่างประเทศ  
สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน



หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาในชีวิตประจำวัน (English for Daily Life)

เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 17.00 - 19.00 น.  
เริ่ม 8 มีนาคม 2564 (สอนโดย Mr. Richard Lawrence Mann)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (English for Academic Presentation)

เรียนทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 19.00 น.  
เริ่ม 16 มีนาคม 2564 (สอนโดยอาจารย์อัจฉริยา คุชราโรจน์)

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น (Chinese for Communication)

เรียนทุกวันพุธและศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น.  
เริ่ม 17 มีนาคม 2564 (สอนโดยอาจารย์อภิชาติ เลิศพันธ์จอมกุล)

มาสมัครกัน  
เยอะๆนะคะ



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา อาคาร 6 (ข้างห้องประชุมวิไลทอง) โทรภายใน 6002 โทรศัพท์มือถือ 063-5416224 นนทยา (สุ.) หรือ 084-1764936 อริศรา (จอย)

หมายเหตุ: 1. ผู้เรียนที่เข้ารับการอบรม 70% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมดจะได้รับใบประกาศนียบัตร  
2. หลักสูตรอบรมฟรีสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเท่านั้น  
3. มีเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม